



# Quốc tịch

Tại trang này

- [Lễ nhập quốc tịch](#)
- [Nộp đơn xin quốc tịch](#)

## Lễ nhập quốc tịch

Do đại dịch siêu vi Corona (COVID-19), Bộ đang triển khai thực hiện lễ nhập quốc tịch trực tuyến qua video an toàn nhằm cho phép các đương đơn đã được chấp thuận tiếp tục trở thành công dân Úc

Lễ nhập quốc tịch trực tuyến sẽ thực hiện với nhân viên chủ trì và thường chỉ một người tham gia, hoặc một hộ gia đình nếu họ sống cùng trong một địa chỉ, và thường nhanh hơn các buổi lễ trực tiếp truyền thống trong khi vẫn đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu luật pháp. Các buổi lễ thực hiện trực tuyến tiếp tục áp dụng các biện pháp đảm bảo sự trung thực, như kiểm tra nhân dạng.

Sau khi nới lỏng các lệnh hạn chế do COVID-19 ở một số khu vực tài phán, chúng tôi cũng sẽ đưa vào những buổi lễ nhập quốc tịch trực tiếp nho nhỏ từ tháng 6 năm 2020. Các buổi lễ này cần phải tuân theo các chỉ thị hiện hành của tiểu bang hay vùng lãnh thổ về lệnh hạn chế tụ họp, đồng thời đáp ứng các yêu cầu an toàn của COVIDSafe.

Các cá nhân sẽ được liên lạc trực tiếp và được mời đến dự lễ nhập quốc tịch trực tuyến hay lễ nhập quốc tịch trực tiếp nho nhỏ. Không cần liên lạc với Bộ hay hội đồng thành phố địa phương về buổi lễ của quý vị.

Thông thường, những người được nhập quốc tịch có 12 tháng, kể từ khi thông báo chấp thuận, để tham gia buổi lễ và tuyên thệ cam kết, tuy nhiên, trong thời kỳ COVID-19, việc chấp thuận quốc tịch sẽ không bị huỷ nếu người nhập quốc tịch không thể đến dự buổi lễ trong thời hạn 12 tháng này.

## Nộp đơn xin quốc tịch

Các đơn mới xin nhập quốc tịch Úc đang được chấp thuận.

Vẫn tiếp tục xét duyệt tất cả các đơn xin nhập quốc tịch Úc đã nộp cho Bộ.

Từ ngày 6 tháng 7 năm 2020 các cuộc phỏng vấn và thi quốc tịch trực tiếp đã bắt đầu lại chỉ riêng ở Tây Úc. Các cá nhân hội đủ điều kiện sẽ được liên lạc và mời tới dự phỏng vấn hoặc thi quốc tịch. Không cần liên lạc với Bộ về buổi phỏng vấn hay thi quốc tịch của quý vị.

Chúng tôi sẽ dần dần bắt đầu lại các buổi phỏng vấn và thi quốc tịch ở các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác khi có thể làm điều đó một cách an toàn.